



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
เรื่อง กำหนดเวลาจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงประกาศแจ้งกำหนดเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบและชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

๑.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

-ประกาศและปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส.๓ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และทาง www.wangkrajaelocal.go.th

-จัดส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีแต่ละราย ตามประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีทราบโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือทางโทรสาร หรือผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากเจ้าของทรัพย์สินเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับหนังสือ

-ผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรับทราบผลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันยื่นคำร้อง หรือยื่นคำร้องตามแบบ ภ.ด.ส.๕ แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่รู้ถึงเหตุ โดยยื่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ หรือทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

ทั้งนี้ การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ฯ จะใช้เป็นข้อมูลในประเมินภาษีในปีถัดไป

-ประกาศและปิดประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส.๑ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ หรือทาง www.wangkrajaelocal.go.th

-จัดส่งแบบแจ้งการประเมินภาษี ตามแบบ ภ.ด.ส.๖ พร้อมรายละเอียดแสดงการคำนวณภาษีตามแบบ ภ.ด.ส.๗ ให้ผู้เสียภาษีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และชำระภาษีภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยอาจชำระทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ธนาคารนิติ ตัวแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรองส่งจ่ายให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะหรือชำระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีอื่น

๒.ภาษีป้าย

-ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตามแบบ ภ.ป.๑ ภายในเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

-รับแจ้งผลการประเมินภาษีในวันยื่นแบบและชำระภาษีทันทีหรือชำระ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับแจ้งผลการประเมินภาษี ตามแบบ ภ.ป.๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางธมนวรรณ ทวลถนอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ